

UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG MẦM NON CỔ BI

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT NĂM 2021

ĐỀ TÀI: CÔ BÍ THƯ CHI ĐOÀN NĂNG ĐỘNG, NHỊT HUYẾT...
TÁC GIẢ: PHÙNG THỊ DIỆU HƯƠNG SN: 1977
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MN CỔ BI – GIA LÂM - HÀ NỘI
DIỆN THOẠI: 0988351276



Hà Nội, tháng 12/2021

CÔ BÍ THƯ CHI ĐOÀN NĂNG ĐỘNG - NHIỆT HUYẾT...

Nếu ai đã từng xem tiết mục múa “ Hồn Việt” đạt giải Ba cấp Thành phố năm học 2019 -2020 của tập thể giáo viên trường mầm non Cổ Bi - Huyện Gia Lâm- Thành phố Hà Nội thì có lẽ sẽ không thể quên được hình ảnh một cô giáo với dáng người thon gọn, dẻo dai, mềm mại, uyển chuyển, thướt tha nhẹ nhàng uốn lượn trong giai điệu mượt mà, sâu lắng, tự hào về dân tộc Việt Nam khi nhìn em biểu diễn thăng hoa trên sân khấu. Vâng, người con gái tôi muốn nói đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Duyên – một Bí thư chi đoàn năng động, tài hoa, nhiệt huyết và sáng tạo cả trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động của Chi đoàn khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Hội – Xã Cổ Bi – Huyện Gia Lâm- Thành phố Hà Nội. Ngay từ nhỏ, em đã thể hiện là một cô bé cá tính đầy năng lượng và nhiệt huyết trong mọi công việc và hoạt động của gia đình, của thôn xóm và trường học. Trong những năm còn là học sinh, em luôn đạt thành tích học sinh giỏi và là cán bộ đoàn gương mẫu. Lớn lên, với tình yêu con trẻ, em đã thi và đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung Ương, ra trường em được nhận vào công tác tại trường mầm non Cổ Bi - ngôi trường mầm non nơi chính quê hương em đang sinh sống. Bắt đầu một hành trình mới, với nhiều thử thách và trớ trêu nhưng vượt lên trên tất cả mọi khó khăn em đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ngay từ khi vào trường, Ban giám hiệu nhà trường đã nhận thấy được những năng lượng tích cực tỏa ra từ trong con người của em. Với sự tin nhiệm cao của các đoàn viên trong nhà trường, em đã được Đại hội chi đoàn trường bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn. Với sức khỏe, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ em đã đem hết công sức và trí tuệ của mình cống hiến cho công việc chuyên môn cũng như công việc Chi đoàn. Từ khi em đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn em đã tham mưu, phối kết hợp tốt với Ban chấp hành chi đoàn thực hiện tốt các công việc của nhà trường và địa phương giao cho, chính vì vậy mà hàng năm chi đoàn nhà trường đều được Ban thường vụ Đoàn xã xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhưng có lẽ người dân xã Cổ Bi, các đồng chí lãnh đạo xã Cổ Bi sẽ ấn tượng mãi với những cống hiến của cá nhân em nói riêng và của tập thể Chi đoàn trường mầm non Cổ Bi nói chung về việc đã xông pha cùng lãnh đạo địa phương gồng mình phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian vừa qua. Hình ảnh người cán bộ đoàn thanh mảnh, nhanh nhẹn, xinh xắn, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như

biết nói, biết cười khoác trên mình chiếc áo đoàn viên màu xanh tình nguyện lúc ngồi trực canh chốt của thôn, xã, huyện, lúc tham gia hỗ trợ xã trong công tác tiêm phòng Vacxin Covid-19 cho nhân dân địa phương lúc nào cũng ân cần, niềm nở, giúp đỡ người già, động viên các em nhỏ khi lấy mẫu Test luôn tạo dấu ấn đặc biệt cho nhân dân xã Cổ Bi. Tôi vẫn còn nhớ đêm ngày 07/09/2021 khi mà xã Cổ Bi phát hiện ra một trường hợp có 2 vợ chồng ở Hưng Yên lên bán hoa quả ở chợ Vàng bị xét nghiệm Dương tính, thì sự vào cuộc của Chi đoàn nhà trường cũng như của cá nhân em rất tích cực và khẩn trương. Ngay trong đêm đó em đã cùng đội ngũ Y tế, Cán bộ xã và địa phương đã rà soát, tìm hiểu và động viên những người thuộc diện F1, F2 liên quan đến 2 vợ chồng F0 khai báo khẩn trương và hướng dẫn nhân dân tham gia Test nhanh để kịp thời cách ly các trường hợp F0(nếu có). Mặc dù đêm đã về khuya đến 2-3 giờ sáng, nhưng vì nhân dân và sợ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, nên các chị em trạm y tế, cán bộ xã và địa phương, cũng như em không hề cảm thấy mệt mỏi. Và những ngày tiếp theo em đã cùng Chi đoàn trường, các thành viên trong nhà trường tích cực tham gia trực chốt, hỗ trợ xã tổ chức Test nhanh và tổ chức tiêm phòng Vacxin - Covid-19 cho nhân dân.



Hình ảnh: Đoàn viên trường MN Cổ Bi tham gia hỗ trợ địa phương tiêm phòng Covid-19

Trong thời gian vừa qua bản thân em đã nỗ lực cùng nhân dân địa phương tham gia phòng chống dịch Covid-19 với tổng số buổi tham gia trực chốt tại các

chốt của huyện là 04 buổi, của địa phương là 08 buổi, bên cạnh đó em còn tham gia công tác hỗ trợ cho Trạm y tế xã tiêm phòng vacxin cho nhân dân địa phương là 11 buổi, của huyện là 02 buổi. Bản thân em là Bí thư chi đoàn nên em đã rất tích cực vận động đoàn viên trong trường tham gia công tác phòng chống dịch của địa phương. Tổng số lượt người tham gia trực chốt là 50 lượt. Tổng số lượt người tham gia hỗ trợ tiêm Vacxin là 90 lượt. Những con số biết nói đó chính là thể hiện được những tấm lòng nhân ái, hết lòng vì đồng loại, sẵn sàng đứng lên khi tổ quốc cần của thế hệ thanh niên trường mầm non Cổ Bi.



Hình ảnh: Đoàn viên Chi đoàn mầm non Cổ Bi tham gia tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Như chúng ta đã biết, những mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi tham gia công tác phòng chống dịch. Khi em bắt đầu tham gia các hoạt động phòng chống dịch của địa phương, bản thân gia đình và bố mẹ em rất lo lắng vì lo cho con gái đi xông pha vào nơi tuyến đầu. Dịch bệnh Covid thật khủng khiếp nó đã làm cho bao nhiêu gia đình bị mất người thân vĩnh viễn. Biết bao nhiêu em thơ phải mồ côi khi dịch bệnh kéo đi những người cha, người mẹ thân yêu của các em. Thật là đau lòng khi nhìn những đứa trẻ ngây thơ, tội nghiệp khi còn chưa hiểu biết dịch bệnh là gì thì đã bị trở thành những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh 24 trẻ mầm non ở Hà Nam theo cô giáo đi cách ly tập trung sau khi bạn học 3 tuổi dương tính với Sars - CoV-2, nhìn các em ngây thơ, ngô nghê trong

trang phục phòng chống dịch, mặt mũi được che kín bởi các lớp khẩu trang, các phụ huynh thì khóc hết nước mắt vì thương nhớ các con, rồi các con thì khóc hết nước mắt vì nhớ bố mẹ và gia đình. Và chúng ta cũng đã được xem chương trình “Ranh giới” đã phát sóng trên kênh truyền hình VTV vào tối 08/9/2021 đã mang đến cho khán giả những thước phim đầy ám ảnh, xúc động với cuộc chiến chống dịch Covid-19 khốc liệt tại bệnh viện Hùng Vương- Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn thấy các y bác sỹ gồng mình chống dịch, có nhiều bác sỹ, y tá đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh mạng sống của mình khi tham gia chữa trị cho bệnh nhân, đã có quá nhiều mát mắt đau thương trong cuộc chiến này. Đau đớn hơn nữa có những gia đình 8 người mà đến 7 người phải ra đi mãi mãi vì không chống trọi lại được dịch bệnh. Nó làm cho cả thế giới phải hoang mang, lo lắng. Có lẽ, chẳng bao giờ chúng ta lại nghĩ có những ngày tháng phải sống trong thấp thỏm lo âu đến vậy. Người ta chỉ đi qua nhau, vô tình chạm tay vào nhau, vô tình nói chuyện với người mang mầm bệnh có những người dù đeo khẩu trang vẫn bị nhiễm bệnh. Vậy thì làm sao gia đình em không lo lắng và sốt xa cho em được khi nghĩ em lúc nào cũng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch của xã.

Rồi cả một số đồng nghiệp nữa, họ cũng rất lo lắng cho em, và khi em đến trường làm việc một số người còn không dám đến lại gần em vì sợ khi em thường xuyên tham gia như vậy, biết đâu trong người em bị nhiễm bệnh và ủ bệnh lúc nào không hay rồi chẳng may vô tình trở thành F0, F1 lúc nào không biết. Rất may mắn đến thời điểm này em vẫn an toàn và bình an.

Một người tốt, một việc làm tốt, nhiều người tốt và làm được nhiều việc tốt sẽ tạo nên một xã hội bình an và hạnh phúc. Dù công việc của em có thể so với rất nhiều người chưa nhiều nhưng cái mà chúng ta cảm nhận được đó là việc làm của em đã làm lan tỏa tình yêu thương đồng loại cho mỗi cá nhân chúng ta. Chính vì vậy mà khi em còn chưa kịp phân công đoàn viên tham gia công tác phòng chống dịch thì Chi đoàn nhà trường đã có rất nhiều đoàn viên đăng ký tự nguyện tham gia cùng em, mà tiêu biểu là các bạn đoàn viên Quỳnh Linh, Lê Quyên, Bích Phượng, Ánh Phượng, Bích Hạnh, Đinh Thị Huệ, Trường Thành, Lê Thị Hương, Huyền Diệu, Minh Thương...Không chỉ có vậy mà các chị em Hội phụ nữ, các đoàn viên Công đoàn cũng hăng hái, xung phong cùng Chi đoàn nhà trường tham gia công tác phòng chống dịch với địa phương. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường đã rất tích cực cùng Chi đoàn tham gia các buổi trực chốt, rồi hỗ trợ tiêm phòng dịch cùng địa phương, không kể sớm tối, nhiều hay ít, ngày lễ hay ngày thứ bảy, chủ nhật. Nếu trong cuộc sống không có những con người như em, không có những

người dám hy sinh bản thân mình, sẵn sàng tham gia các công việc xã hội thì chúng ta không thể có cuộc sống an toàn và bình an như cuộc sống thanh bình mà chúng ta đang có.



Hình ảnh: Đoàn viên Chi đoàn, Hội viên Hội Chữ TD, Đoàn viên BCH Công đoàn, thành viên Hội phụ nữ trường MN Cổ Bi tham gia phòng chống dịch.



Hình ảnh: Các đoàn viên Chi đoàn trường mầm non Cổ Bi tham gia chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ xã Cổ Bi

Bên cạnh công tác của địa phương, ở nhà trường em cũng là một Bí thư đoàn gương mẫu, và bản thân em được trời phú cho năng khiếu nghệ thuật múa. Nhìn em biểu diễn trên sân khấu mà giống như một diễn viên múa chuyên nghiệp, chính vì tài năng của em mà nhà trường đã phân công em phụ trách công tác văn nghệ của trường. Hàng năm, cứ đến dịp các ngày lễ lớn em lại đóng vai trò chủ đạo xây dựng lên các tiết mục văn nghệ đặc sắc để cống hiến cho các hoạt động của nhà trường. Rồi trong các hội thi văn nghệ của các cấp, em cũng là nhân vật chủ chốt vừa là đạo diễn vừa là nhân vật chính trong các tiết mục văn nghệ. Bên cạnh đó em cùng tập thể chi đoàn đã rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của địa phương. Hàng năm, em đã biên đạo rất nhiều các tiết mục văn nghệ cho UBND xã tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ của Huyện. Các tiết mục em biên đạo đều giành giải A1 cấp huyện, và đặc biệt năm học 2019-2020 em đã biên đạo tiết mục múa “ Hồn Việt” mà em là nhân vật chính, tiết mục của nhà trường tham gia hội thi Tiếng hát Cán bộ giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo cấp Thành phố được giải Ba.



Hình ảnh: Tiết mục tham gia Hội thi Tiếng hát CB, GV đạt giải Ba cấp Thành phố năm học 2019-2020

Bên cạnh đó trong công tác của địa phương, bản thân em và gia đình luôn luôn là những công dân gương mẫu, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, làng xóm. Đặc biệt mỗi khi dịp hè đến em lại là nhân vật chính trong các buổi tổ chức cho các em tập luyện tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương. Giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết và thuyết phục, em đã vận động các gia đình có con em trong độ tuổi cho các con tham gia sinh hoạt Hè hàng năm từ 80-90%. Khi tổ chức cho các em tập luyện, em có nhiều hoạt động sáng tạo, tổ chức các trò chơi bổ ích giúp cho các em vừa được học tập vừa được vui chơi đem lại hiệu quả tích cực bổ ích và lý thú sau mỗi kỳ nghỉ hè. Chính vì vậy mà các bạn thanh thiếu nhi rất yêu quý và luôn gọi em bằng cái tên thân mật chị Duyên hogil.

Về công tác chuyên môn của trường, nhiều năm liền em đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Năm học 2018-2019 em đạt danh hiệu chiến sỹ TĐCS.



Trong các phong trào thi đua và hoạt động của nhà trường em đều tham gia tích cực và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong mọi công việc của đoàn thể em đều là người chủ động tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường cũng như các hoạt động của địa phương. Chính vì vậy mà các đoàn thể của nhà trường như Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, rồi Chi đoàn của em năm 2021 được UBND xã đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và được đề nghị UBND Huyện tặng giấy khen

vì có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021. Đặc biệt em là 1 trong những bí thư đoàn tiêu biểu được Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Huyện Gia Lâm tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào thanh thiếu nhi xã nhà và công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương cũng như của huyện, xã.



Thành tích có lẽ chưa nhiều nhưng cái mà chúng tôi cảm nhận được ở con người em đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ Gia Lâm, hết mình vì cuộc sống bình yên của đất nước, sẵn sàng đứng lên xông pha nơi tuyến đầu khi thôn, xã, địa phương cần. Luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ dù ở cương vị nào, quả thật nếu trường học, địa phương nào cũng có những người như em thì ở đó thật hạnh phúc. Ở đâu có khó khăn ở đó có đoàn viên hỗ trợ, em sống đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn lớp lớp thế hệ thanh niên của Việt Nam “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2021

Người viết

Phùng Thị Diệu Hương